

*Tp.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2022*

**TRANG THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT,  
LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN**

Tên luận án : **Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công  
đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển.**  
Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số ngành: 9340201  
Nghiên cứu sinh : NGUYỄN LÂM SƠN Khóa: 2016  
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. HỒ THỦY TIÊN.  
2. TS. BÙI HỮU PHƯỚC.

*Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận và thực tiễn từ nghiên cứu của luận án.*

Một là, luận án đã xây dựng biến quản trị công tổng hợp từ sáu biến thành phần của quản trị công của Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi (2011) bằng phương pháp PCA (principal component analysis - Phân tích thành phần chính) đại diện cho tác động của chính phủ. Đồng thời để đảm bảo tính vững của kết quả tính toán, tác giả sử dụng biến đo lường biến động tỷ giá (exchange rate volatility) được tác giả tự tính toán theo phương pháp tính mới để kiểm định tính vững của kết quả nghiên cứu.

Hai là, luận án sử dụng biến cán cân tài khóa làm biến đại diện cho chính sách tài khóa được tính từ chênh lệch của thu ngân sách và chi tiêu chính phủ. Vì vậy số liệu cán cân tài khóa được tác giả tính toán có thể dương (thặng dư tài khóa) hay âm (thâm hụt tài khóa). Việc sử dụng biến cán cân tài khóa đại diện cho chính sách tài khóa sẽ phản ánh đầy đủ hơn về chính sách tài khóa từ tác động của cả thu ngân sách và chi tiêu chính phủ.

Ba là, luận án sử dụng biến tương tác của quản trị công tổng hợp với tỷ giá danh nghĩa song phương của nội tệ của các quốc gia trong mẫu nghiên cứu so với USD tại thời điểm gốc là năm 2000 để đánh giá tác động của chính phủ đến tỷ giá ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là điểm khác biệt so với nghiên cứu của Hadj Fraj, Hamdaoui, & Maktouf (2018) là cơ chế tỷ giá.

Bốn là, luận án xác định ngưỡng tác động tối thiểu của chất lượng quản trị công trong biến tương tác của quản trị công và tỷ giá mà tại đó nếu chất lượng quản trị công

càng cải thiện hơn sẽ làm tăng mức độ tác động tích cực đến tỷ giá đến tăng trưởng kinh tế tốt hơn.

Năm là, luận án thực hiện so sánh giữa các nhóm nước đang phát triển phân theo nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao và nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Xem xét đến chất lượng quản trị công giữa các nhóm quốc gia khác nhau trong điều hành chính sách tài khóa, tỷ giá tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Sáu là, luận án cung cấp thêm bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm từ các quốc gia đang phát triển liên quan đến chủ đề tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy tại các quốc gia đang phát triển chất lượng quản trị công tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Nguyên nhân là do ở các quốc gia này chất lượng quản trị công còn thấp thể hiện hiệu quả chính phủ, nhà nước pháp quyền, tiếng nói và giải trình, và năng lực kiểm soát tham nhũng còn kém nên đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên khi xem xét tương tác giữa quản trị công và tỷ giá thì kết quả nghiên cứu cho thấy biến tương tác này tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế (thể hiện ở cả ba mẫu nghiên cứu). Điều này có thể giải thích là quản trị công tác động gián tiếp đến tăng trưởng kinh tế thông qua kênh truyền dẫn tỷ giá. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của Hadj Fraj & cộng sự (2018) là nghiên cứu duy nhất cho đến lúc này nghiên cứu tương tác quản trị công với cơ chế tỷ giá.

Cuối cùng, từ kết quả nghiên cứu tại các quốc gia đang phát triển và hai nhóm phụ là nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao và nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp trong đó có Việt Nam, tác giả đề xuất các hàm ý chính sách cho các quốc gia đang phát triển, nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao và nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp cũng như hàm ý chính sách cho chính phủ Việt Nam thực thi các chính sách về tài khóa, chính sách tỷ giá, chính sách thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

**Nghiên cứu sinh**

**NGUYỄN LÂM SƠN**